

สรุปประเด็นจากที่ประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการณ้/คำแนะนำของอธิบดีและองค์ประชุม
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ	วาระพิเศษ แสดงความยินดีกับ นพ.ปกรณ ตุงคะเสรีรักษ์ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศอ. ๑๐ อุบลราชธานี และ นพ.เกษม เวชสุธานนท์ ผอ.สสม. และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัย	รับทราบ
	๑.๑ การขับเคลื่อนงานรองรับสถานการณ์ Covid - ๑๙ ของกรม อ. ขอให้ ศอ.สื่อสารกับ จนท. ให้เข้าใจภารกิจหลักของกรม อ. ด้าน สส. และ อวท. ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใน/ ภายนอก รวมทั้งแผนงานและ งบประมาณ.ที่จัดสรรให้กับ ศอ. แบ่งเป็น ภารกิจสำคัญพื้นฐาน และ แผนปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์ Covid - ๑๙ (ข้อ ๑.๒ เดิม เป็นรองบัญชาแจ้งเรื่องลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต ให้เขียนเพิ่มเติมต่อจาก ๑.๑ แต่ไม่ ต้องแยกข้อ เพราะรอง อธ.ไม่ได้เป็นประธาน)	รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	รายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มี.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรม อ.	รับทราบ รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	๓.๑ กค. นำเสนอ ๑) ผลการเบิกจ่าย งบประมาณปี ๖๓ ข้อมูล ณ ๓๐ เม.ย.๖๓ จาก ระบบ GFMS เป้าหมายกรมร้อยละ ๖๒ เบิกจ่ายจริง ร้อยละ ๕๐.๑๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (๔ งบรายจ่าย) ได้แก่ กตส. สท. กค., ๒) ภาพรวมงบ ลงทุนตาม พ.ร.บ./เหลือจ่าย ปี ๖๓ ได้รับจัดสรร ๓๗๔ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๗๕ รายการ (ร้อยละ ๑๓.๒๒) รอส่งมอบ ๑๔๑ รายการ (ร้อยละ ๔๗.๒๗) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๕๘ รายการ (ร้อยละ ๓๖.๖๒) สำหรับงบลงทุนไม่เกิน ๕ แสนบาท ให้เร่ง ดำเนินการเบิกจ่าย ภายในเดือน พ.ค.๖๓ (ไม่ต้องเขียนคำว่า "คิดเป็น" ใ้สว่างเล็บร้อยละ ไปเลยให้กระชับ)	รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา	๔.๑ กผ.เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการขอการสนับสนุนพระราชกำหนดให้ อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกอบด้วย ๒ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการผู้พิทักษ์อนามัยรอบรู้สุขภาพ ปี ๖๓ (นำเสนอโดยนางวิมล บ้านพวน สอส.) และ ๒) โครงการพัฒนาระดับจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน สถานการณ์การระบาดของ Covid - ๑๙ (นำเสนอโดย ผอ.สว.)	รับทราบ และมอบหน่วยงานดำเนินการดังนี้ ๑) มอบคลังสเตอร์ HL ปรับโครงการที่ ๑ โดยกลุ่มเป้าหมายต้องชัดเจน และออกแบบการเตรียม Training กลุ่มเป้าหมายนี้ให้เข้าใจ V-Shape ๒) มอบคลังสเตอร์ อวท. ปรับโครงการที่ ๒ ต้องชัดเจนในส่วนของงบปกติ ที่ขอไปแล้ว (๖๓ และ ๖๔) และเขียนคำที่มีความเฉพาะของเป้าหมาย ให้ชัดเจน เช่น หลักสูตร EN Health Inspector ว่าเป็นใคร/อยู่ใน ระบบอย่างไร

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของอธิบดีและองค์ประชุม
		<p>๓) มอบ สส. พิจารณาเสนอโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัย สถานการณ์ที่กระทบต่อกลุ่มวัยภายใต้ New Normal เช่น ๑) ระบบเผื่อระวัง Covid – ๑๙ ในเรื่องสุขภาพกลุ่มวัย ๒) อนามัยทั้งหมดที่ต้องเกิดขึ้น ๓) สนับสนุนการดำเนินงาน/ชุดส่งเสริมความรู้ตามวิถี New Normal ๔) ผลผลิต ผลลัพธ์ ๕) การเป็นต้นแบบของ New Normal PP Service Plan</p>
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ	<p>๕.๑ กผ. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะทำงานฯ (EOC) โดยนำเสนอภาพรวมการดำเนินงาน กรม อ. ตั้งแต่เดือน มี.ค.-พ.ค.๖๓ ได้มีการจัดกิจกรรม สื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับ ปปช. รวมถึงการผลิตชุดความรู้ มาตรการต่างๆ ส่วนการดำเนินงานตามข้อสั่งการรวมว. ดำเนินการไปแล้ว ๑๐๗ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เรื่อง รวมทั้ง สธ. ได้ทำ MOU ร่วมกับกระทรวงการคลังเมื่อ ๑๐ พ.ค.๖๓ โดย สธ. มอบให้ กรม อ.ประสานงานเพื่อการเชื่อมต่อระบบกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ Thai stop COVID และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน QR Standard ที่เกี่ยวข้องกัมาตรฐานขอสรุปเรื่องการใช้ QR Code จากแหล่งที่น่าเชื่อถือเพียงแหล่งเดียวเพื่อป้องกันความสับสนของผู้ใช้งาน และให้ กรม อ. อยู่ในฐานะ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” รวมทั้ง นำเสนอแผนการขับเคลื่อนในระยะผ่อนปรน ทั้งนี้ อธ.เร่งรัดให้จัดทำมาตรการ เมื่อโรงเรียนเปิดภาคเรียน</p> <p>๕.๒ กตส. รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๒ ภาพรวมรายงานผลแต่ละด้านที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ มากที่สุด คือ ด้านการเงิน โดยการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูงเกิน ๓๐% จำนวน ๒๐ หน่วยงาน, ไม่มีส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกิน ๓๐% จำนวน ๑๖ หน่วยงาน แต่ได้มีบันทึกชี้แจงเหตุผลเสนอ ผอ. ทราบแล้ว ส่วนการส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด รวมทั้งสิ้น ๙ หน่วยงาน และไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด ๒๘ หน่วยงาน ทั้งนี้ กค.ได้แจ้งเวียนหน่วยงาน ถ้าใช้เงินเกิน ๕ หมื่นบาท ให้ใช้บัตรเครดิต แก้ปัญหาความเสี่ยง</p>	<p>รับทราบ และมอบ กผ. ปรับสรุปภาพรวมการดำเนินงาน กรม อ. ดังนี้</p> <p>๑) ปรับระยะเวลาดำเนินการให้เริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค.๖๓</p> <p>๒) ไม่ต้องแสดงโครงการโควิดกรมในสไลด์</p> <p>๓) ปรับระยะเวลาของกิจกรรม EOC คอ. ซึ่งมีการดำเนินการมาโดยตลอด</p> <p>๔) การแบ่งช่วงเวลาสถานการณ์และมาตรการ อาจใช้พื้นที่ให้เห็นความแตกต่าง</p> <p>๕) แสดงให้เห็นกิจกรรมของกรมที่มี Impact/ประเมิน/ชี้เป้า/สื่อสาร มาตรการ/ยกระดับมาตรฐาน</p> <p>๖) แยกคู่มือออกเป็น ๒ ส่วน คือ คู่มือที่เป็นมาตรฐาน และคู่มือที่เป็นวิชาการ และการลง พท. สาธิต ให้ระบุจำนวนครั้งด้วย</p> <p>๗) ปรับคำว่าพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการให้ชัดเจน</p> <p>รับทราบ มอบหน่วยงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะหน่วยงานที่คืนเงินเกิน ๓๐%</p>

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของอธิบดีและองค์ประชุม
	<p>๕.๓ กำหนดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เสวนาวิชาการ วันที่ ๒๐ - ๒๕ พ.ค.๖๓ ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กำจร สุวรรณกิจ กรมอนามัย โดย Live Streaming ทาง Facebook & YouTube ช่อง TNN และ True๔U ส่วนการนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral (๕๕ ผลงาน) และ ประเภท Poster (๙๖ ผลงาน) วันที่ ๒๖ - ๒๙ พ.ค.๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ (ลงทะเบียน ภายใน ๑๐ พ.ค. ๖๓ สำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอและผู้เข้ารับฟัง/รับชม)</p>	รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ	<p>๖.๑ กจ.นำเสนอการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ กรมอนามัย โดย ค.ร.ม. มีมติให้เพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid - ๑๙ จำนวน ๒๔ สายงาน ๓๘,๑๐๕ อัตรา ของ สธ. โดย กรม อ. มีจำนวนอัตราตั้งใหม่ทั้งสิ้น ๒๙๓ อัตรา แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรให้บริการ และบุคลากรที่สนับสนุน</p>	รับทราบ